

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2141*/LĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày *05* tháng *6* năm 2015

V/v cung cấp số liệu về khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhận được Công văn số 1976/LĐTBXH-NCC ngày 28/5/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ cung cấp số liệu về các tập thể và các nhân có thành tích tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ (các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề các cơ quan nghiên cứu chính sách đề xuất với Thủ tướng Chính phủ mức trợ cấp và các chế độ ưu đãi khác đối với các đối tượng trên.

Để có thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thống kê trong đơn vị mình (qua các thời kỳ lịch sử) các đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng Bằng khen liên quan đến thành tích tham gia 02 cuộc kháng chiến của dân tộc, lập danh sách (*theo mẫu kèm công văn*) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

Văn bản trả lời của đơn vị gửi qua Phòng Tuyên truyền - Thi đua, Văn phòng Bộ trước ngày 12/6/2015. Quá thời hạn nêu trên nếu không nhận được báo cáo của đơn vị, Thường trực không chịu trách nhiệm về các ưu đãi liên quan đến chế độ của các đối tượng trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp,
- Thứ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.TT-TĐ.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Bá Hoan**

**DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN  
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BẰNG KHEN CẤP BỘ  
DO CÓ THÀNH TÍCH TRONG 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN**

*(Phụ lục kèm theo Công văn số: 211/LĐTBXH-VP ngày 05 tháng 6 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**I. TẬP THỂ**

<b>Stt</b>	<b>Tên đơn vị hiện tại</b>	<b>Tên đơn vị trước khi đổi tên</b>	<b>Hình thức được khen</b>	<b>Số ký hiệu, ngày tháng quyết định (theo Bằng khen)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	

**II. CÁ NHÂN**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ đơn vị hiện công tác (hoặc trước khi nghỉ hưu)</b>	<b>Hình thức được khen</b>	<b>Số ký hiệu, ngày tháng quyết định (theo Bằng khen)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	

09954034